

สรุปความต้องการในการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
1	นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กร (การบริหารจัดการด้านงานคลังและพัสดุ) - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรม ประชุมปฏิบัติการ - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>
	งานบริหารและธุรการ			
2	น.ส.รัชนี ทศเกตตุ	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและธุรการ เช่น การเขียนหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรม ประชุมปฏิบัติการ - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน / ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>
3	น.ส.เบญจมาศ ปานดี	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและธุรการ เช่น การเขียนหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล - พัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ มอบหมายงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรม ประชุมปฏิบัติการ/ แลกเปลี่ยนงาน - ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
4	นางสุนทรี หาญพรหม	- พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและ ธุรการ เช่น การเขียนหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ	- เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
5	นางรำไพ ศุภวงศ์	- การเงินและพัสดุ/ การใช้สื่อเทคโนโลยี	- เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ ศึกษาดูงาน/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
6	นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา	- พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ งานบริหารและธุรการ เช่น การเขียนหนังสือราชการ การเขียน หนังสือราชการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	- เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน / ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ	ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ต.ค. 61 – ก.ย. 62
7	น.ส.ยุริวรรณ นนทาวาสี	- พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและ ธุรการ เช่น การเขียนหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ	- เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ	ม.ค. – ก.ย. 62
8	นางศจีรัตน์ สุริย์จิรภาส	- พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	- เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ มอบหมายงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง / ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ/ แลกเปลี่ยนงาน - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ	ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ต.ค. 61 – ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
9	นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ มอบหมายงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง / ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ/ แลกเปลี่ยนงาน - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>
10	นายสุรเชษฐ เขื่อนควบ	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานช่างและการซ่อมบำรุง เช่น งานเครื่องกล งานไฟฟ้า งานเขียนแบบออกแบและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	ม.ค. – ก.ย. 62
11	นายสมบุรณ์ แซ่ฮ่วย	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มทักษะในการดูแล รักษา เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน และเพิ่มทักษะความรู้ในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ มอบหมายงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง / ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ/ แลกเปลี่ยนงาน - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน / ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>
	งานคลังและพัสดุ			
12	นายอดุลย์ โปธิ	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการใช้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในหน้าที่ฯ - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
13	น.ส.ดวงดาว อุตตรลัก	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการใช้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในหน้าที่ฯ - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรม - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>
14	น.ส.นภสร บุญเรือง	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการใช้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในหน้าที่ฯ - ร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบกายภาพในสถาบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรม - ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ				
15	นางวิภาวรรณ ผาภูมิ	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพการศึกษา - พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรม - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>
16	นางสาวอชิษฐาน มีแสงแก้ว	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรม - ศึกษาด้วยตนเอง 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
	งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา			
17	นางอัจฉรี นาคะเสถียร	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 - ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 - ก.ย. 62</p>
18	นางพสุดี วงศ์มาศ	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 - ก.ย. 62</p>
19	นางธัญพร เตชะวัง	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ มอบหมายงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง / ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ/ แลกเปลี่ยนงาน - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 - ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 - ก.ย. 62</p>
20	นายเอกชัย บุญธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มทักษะในการดูแล รักษา เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการเรียนการสอน 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง 	<p>ต.ค. 61 - ก.ย. 62</p>

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
21	นายทวี วงศ์สถาน	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาทักษะในการดูแล รักษา เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการเรียนการสอน และเพิ่มทักษะความรู้ในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ มอบหมายงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง / ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ/ แลกเปลี่ยนงาน - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน / ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>
22	ว่าที่ ร.ต.ประถม พิชัย	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาทักษะในการดูแล รักษา เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการเรียนการสอน และเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ มอบหมายงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง / ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ/ แลกเปลี่ยนงาน - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน / ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>
23	นายประพันธ์ จิโน	<ul style="list-style-type: none"> - การทำวิจัย - การจัดทำเอกสารคู่มือการใช้เครื่องกลึงสำหรับนักศึกษา - ร่วมสัมมนา นวัตกรรมเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน 		<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>
24	น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
25	น.ส.วัลยา โมราสุข	- การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร - การเผยแพร่และบริการวิชาการต่อชุมชนและผู้สนใจ	- ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ/ อื่น ๆ - ศึกษาด้วยตนเอง	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
26	นางจันทร์จิรา วันชนะ	- การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	- ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ/ อื่น ๆ	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
27	น.ส.นันทฉวี ระหงษ์	- การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	- ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ/ อื่น ๆ	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
28	นายทองลา ภูคำวงศ์	- พัฒนาคำถามทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา และช่วยงานวิชาการ - พัฒนาคำถามเกี่ยวกับทักษะในห้องปฏิบัติการ	- เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
29	นางวิไล กานิล	- การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	- ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ/ อื่น ๆ	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
30	น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์	- พัฒนาศมรรถนะการทำงานในด้านงานนักวิทยาศาสตร์ เช่น ทำงานด้านวิจัย และนำเสนอผลงาน	- เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ	ต.ค. 61 – ก.ย. 62
31	นายสุมิตร เชื้อมชัยตระกูล	- การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องหรือ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และตนเอง	- เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การสอนงาน/ การปฏิบัติในงาน/ ศึกษาดูงาน/ ฝึกอบรม ประชุมปฏิบัติการ	ตลอดทั้งปี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
32	นายอนุพงษ์ อินทจักร	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาทักษะในการดูแล รักษา เครื่องจักร เครื่องมือ ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน/ มอบหมายงาน/ ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง / ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ/ แลกเปลี่ยนงาน - เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ การปฏิบัติในงาน / ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>
งานบริการวิชาการและวิจัย				
33	น.ส.ปวีศา ศรีสง่า	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง หรือ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและตนเอง - เพิ่มพูนความรู้ด้านการสืบค้นบทความวิจัยจากฐานข้อมูล (Data base) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา - พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาดูงาน/ ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ - ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ - ศึกษาด้วยตนเอง/ ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ 	<p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p> <p>ต.ค. 61 – ก.ย. 62</p>